

Điều chỉnh phí DEH 2023

Kính gửi tới công dân, khách hàng và chủ giấy phép,

Sở Y Tế Môi Trường Quận Santa Clara vừa tiến hành một phân tích hoàn chỉnh về các khoản lệ phí liên quan đến giấy phép và dịch vụ của chúng tôi. Bắt đầu từ tháng 8, 2023, bạn cần chú ý đến những thay đổi trong giấy phép và phí dịch vụ từ Sở Y tế Môi Trường Quận Santa Clara. Hầu hết các khoản lệ phí sẽ tăng, tuy nhiên, vài khoản lệ phí sẽ giảm hoặc giữ nguyên tùy thuộc vào thời gian trung bình cần thiết để đảm bảo theo các điều luật và tiêu chuẩn được đề ra và áp dụng trong mỗi chương trình

Với nhiệm vụ là phục vụ cho y tế công cộng, Sở Y Tế Môi Trường có trách nhiệm quan trọng là "bảo tồn và cải thiện những điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng chúng ta."

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi được quy định bởi luật tiểu bang, ngoài ra thì một số tiêu chuẩn được áp dụng theo quy định của chính quyền địa phương. Tất cả đều được thiết kế để đảm bảo các hoạt động thực thi phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định về vệ sinh, an toàn và quản lý vật liệu nguy hiểm. Tất cả các phương thức đề ra có vai trò đóng góp và đẩy mạnh một quận hạt Santa Clara sạch, vệ sinh và không ô nhiễm. Đa số các chương trình của chúng tôi không phụ thuộc vào Quỹ Tài Chính Chung của Quận để được hỗ trợ mà chủ yếu được tài trợ chủ yếu thông qua các khoản lệ phí từ giấy phép và dịch vụ cung cấp cho cộng đồng.

Chúng tôi hiểu rằng các khoản lệ phí thu cho dịch vụ ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nỗ lực tối đa để giảm thiểu chi phí của các chương trình, đó là cách mà chúng tôi đã giữ việc tăng giá lệ phí ở mức tối thiểu trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã thuê một nhà tư vấn độc lập để phân tích kỹ càng cấu trúc lệ phí và đề xuất các khoản lệ phí trong từng danh mục để được công bằng, công tâm, hợp lý, và có thể so sánh với các khoản lệ phí ở các quận lân cận. Phân tích cũng đảm bảo rằng các khoản lệ phí của chúng tôi tương ứng trực tiếp với một chương trình hoặc một dịch vụ. Chúng tôi tin rằng các điều chỉnh đề xuất là công bằng và phản ánh chính xác thời gian, công sức và mức độ dịch vụ được cung cấp bởi Sở.

Các khoản lệ phí mới cần được xét duyệt đã được trình lên Hội Đồng Giám Sát Viên trong cuộc họp vào ngày 27 tháng 6 năm 2023 và dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi nhận thấy được việc điều chỉnh các khoản lệ phí có thể ảnh hưởng đến các khách hàng. Mong quý khách hiểu rằng Sở vẫn tiếp tục cam kết giúp đỡ giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp bằng cách tập trung vào hiệu suất, giảm chi phí và cung cấp dịch vụ y tế môi trường với chất lượng cao. Quý khách cũng cần lưu ý đến [khoản hỗ trợ lệ phí cho tiểu doanh nghiệp thực phẩm](#) vừa được chấp thuận bởi Hội Đồng Giám Sát Viên vào ngày 14, tháng 3, năm 2023. Xin lưu ý, những tiểu doanh nghiệp thực phẩm có giấy phép mà đủ điều kiện nhận được phần giảm lệ phí này có thể sẽ không thấy kết quả điều chỉnh lệ phí cho đến năm 2024 hoặc 2025, tùy thuộc vào chu kỳ thanh toán cụ thể của giấy phép đó.

Để xác định số tiền lệ phí mới phải đóng, vui lòng tham khảo hóa đơn gần đây nhất và tìm mã "Program Element". Bạn sẽ tìm thấy mã tương tự trên "[new fee schedule](#)" bên dưới để xác định số tiền lệ phí mới.

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại <http://www.ehinfo.org/>, liên hệ qua email tại DEHWEB@deh.sccgov.org hoặc gọi (408) 918-3400, nếu bạn có thắc mắc.

Marilyn C. Underwood, PhD
Director, County of Santa Clara Department of Environmental Health

Các câu hỏi thường gặp:

- Tại sao các khoản lệ phí thay đổi?
Hầu hết các khoản lệ phí của DEH không thay đổi hơn 10 năm qua. Để đảm bảo sự công bằng và công tâm trong các khoản lệ phí của chính phủ, Sở Y Tế Môi Trường đã ến hành một nghiên cứu rộng rãi để điều chỉnh lại các khoản lệ phí dịch vụ theo chi phí thực tế của việc cung cấp các dịch vụ và hoạt động liên quan. Nghiên cứu cho thấy DEH không thu hồi đủ chi phí cho các dịch vụ của mình, do đó DEH cần điều chỉnh các khoản lệ phí để phản ánh chính xác chi phí thực tế của việc triển khai các lĩnh vực chương trình khác nhau.
- Khoản lệ phí của tôi có tăng không?
Hầu hết các khoản lệ phí sẽ tăng lên, tuy nhiên, vài khoản phí khác có thể giảm hoặc giữ nguyên. Vui lòng tham khảo "[Comparative Fee Schedule](#)" để biết thông tin chi tiết.
- Khi nào việc điều chỉnh phí sẽ có hiệu lực?
Việc điều chỉnh lệ phí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Hóa đơn ưu đãi của chúng tôi cho các khoản thanh toán tháng 8 sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2023.
- Nếu tôi có một câu hỏi thì sao?
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại <http://www.ehinfo.org/>, liên hệ qua email tại DEHWEB@deh.sccgov.org hoặc gọi (408) 918-3400, nếu bạn có thắc mắc.